



**ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**  
**เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน**  
**เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)**

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว 2178-2179 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ได้แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยในส่วนของ การเลื่อนนอกระดับควบได้กำหนดไว้ว่าบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยโปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงานและไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้รับการประเมินสามารถทักท้วงได้ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล ได้ที่กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2243-6636 กรณีที่มีผู้ทักท้วงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อดำเนินการทางวินัย แต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าผู้ทักท้วงมีข้อทักท้วงในทางกลับกันหรือไม่สุจริตจะรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

**“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”**

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน  
เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อผลงาน
1	นาย ภาณุภักดิ์ ธนัญญเกียรติ์	นวผ.	สน.พส. (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สมถ. สน.มท.)	1. การมอบอำนาจของอธิบดี 2. การตรวจนิเทศและติดตามการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน การบริการสาธารณะของ อปท.
2	นาง ชบาไพโร ชุนถนอม	นวช.ตภ.	กตภ. (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กตภ.)	1. การบริหารการรับเงินค่าลงทะเบียนและการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2. แนวทางการพัฒนางานตรวจสอบภายใน
3	นาย คณิต คงช่วย	นท.	สน.กร.	1. การสอบสวนวินัยข้าราชการ กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 2. การเสนอความเห็นการพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน กรณีกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก โดย คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 3. การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะของนิติกรผู้รับผิดชอบงานคดี
4	นาย ประพจน์ โพธิ์ไธ	นวผ.	สน.คท. (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สตร.)	1. การตรวจสอบข้อเท็จจริงความไม่โปร่งใสโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อบจ.สกลนคร 2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
5	ว่าที่ ร.ต. อุดลย์ ทรัพย์แสนดี	นสท.	ชลบุรี	1. การประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2552 2. การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพ อปท.ด้านการบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
6	พ.จ.อ. สมไช เสียงใหญ่	นสท.	ฉะเชิงเทรา	1. การสอบสวนนายท อบต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 2. การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจรับรองมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการของ อปท. (Core Team)
7	นาย ปัญญา ปานแก้ว	นสท.	ศรีสะเกษ	1. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จ.บุรีรัมย์ ด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2552 2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
8	นาย ดิษพล บุตรดีวงศ์	นสท.	เลย	1. การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ อบต. 2. แนวความคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.
9	นาย ยุทธพล พลชัย	นสท.	กาญจนบุรี	1. การส่งเสริมสนับสนุนการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น 2. การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
10	นาย อนุวัฒน์ นิรันดร์ปรกรณ์	นสท.	หนองคาย	1. การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ของ อบต. อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น